



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๓ ๓๐๖๓ หรือ ๐ ๔๔๒๓ ๓๐๐๐ ต่อ ๒๕๕๐ โทรสาร ๐ ๔๔๒๓ ๓๐๖๔

ที่ มทร.อีสาน ๑๒๐๐/๑๘๗๑

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน : คัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น/รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร/รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์/คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์/คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี/คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ/คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ด้วย งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน : คัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา องค์กรภายนอก และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับชุมชนหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการ โดยพิจารณาจากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

ในการนี้ งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน : คัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (ง.๘) ได้ที่ <http://ird.rmuth.ac.th/2015/> กรุณาส่งข้อเสนอโครงการ (ง.๘) จำนวน ๕ ชุด พร้อมแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการมายังงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายอนันวรรต หาสุข)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน